

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH YÊN BÁI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *2005*/UBND-TCT  
V/v: *Thực thi TTHC trên địa bàn  
tỉnh Yên Bái*

*Yên Bái, ngày 10 tháng 9 năm 2010*

Kính gửi:

- Giám đốc các Sở, ban, ngành;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hoá Thủ tục hành chính (TTHC) trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010. Qua triển khai thực hiện Đề án, đến nay tỉnh Yên Bái đã thống kê và công bố công khai được 20 bộ TTHC với 1.571 thủ tục thống nhất áp dụng chung trên địa bàn toàn tỉnh. UBND tỉnh đã chỉ đạo Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh tổ chức kiểm tra việc thực thi TTHC đã được công bố, qua báo cáo kết quả kiểm tra, thấy rằng các cấp, các ngành đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, cơ bản đúng với Bộ TTHC đã được công bố, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức và cơ quan hành chính nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện TTHC tại các cấp, các ngành vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là: Việc đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện TTHC đối với các cán bộ, công chức trực tiếp thực thi TTHC ở một số đơn vị chưa thường xuyên, liên tục, do vậy dẫn đến tình trạng ở một số đơn vị thực hiện chưa đúng quy trình, thành phần hồ sơ, có nơi thừa hoặc thiếu, thời gian giải quyết kéo dài hơn so với quy định; Cán bộ, công chức ở một số đơn vị, đặc biệt là cấp xã nhận thức về Đề án 30 còn hạn chế, có trường hợp chưa được nghiên cứu Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị; Việc công khai minh bạch bộ TTHC thực hiện chưa nghiêm túc; Công tác chỉ đạo rà soát, thống kê và cập nhật các TTHC mới được ban hành còn thiếu hoặc điều chỉnh còn chậm, chưa kịp thời.

Để tổ chức thực hiện Bộ TTHC đạt kết quả, tránh hình thức, khắc phục những tồn tại trên và đưa công tác thực thi TTHC đi vào nền nếp. UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn cần thực hiện tốt một số nội dung công việc sau:

1/ Tập trung chỉ đạo triển khai đạt kết quả Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch truyền thông Đề án đơn giản hoá TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010, trong đó Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, Sở Thông tin và truyền thông làm nòng cốt, yêu cầu tuyên truyền phải đạt mục tiêu tất cả cán bộ công chức, viên chức và đại bộ phận nhân dân, doanh nghiệp nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng, mục đích và ý nghĩa của Đề án 30, để từ đó nhân dân và doanh nghiệp tham gia giám sát việc triển khai và thực hiện đạt kết quả bộ TTHC đã được công bố.

2/ Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc việc công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị tại trụ sở làm việc theo quy định, đảm bảo đầy đủ, rõ ràng, dễ tiếp cận, dễ khai thác và sử dụng đối với người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ công việc.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc các phòng, ban chức năng, cán bộ, công chức trong việc giải quyết các công việc có liên quan đến người dân và doanh nghiệp đảm bảo theo đúng nội dung TTHC đã được UBND tỉnh công bố.

3/ Trên cơ sở nội dung kiến nghị phương án đơn giản hoá TTHC của các đơn vị, các Sở, ban ngành chức năng chủ động nghiên cứu dự thảo văn bản pháp luật để thực thi phương án đơn giản hoá các TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh. Tiến hành kiểm soát lại chất lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị đã được UBND tỉnh công bố, phối hợp với Tổ Đề án 30 của tỉnh trình UBND tỉnh công bố lại những thủ tục chưa chính xác, yêu cầu xong trước ngày 30/10/2010. Tiếp tục làm tốt công tác thống kê và cập nhật thường xuyên các thủ tục còn thiếu hoặc mới được cơ quan có thẩm quyền ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của đơn vị để trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ và công bố theo quy định.

4/ Tổ chức triển khai quán triệt Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC tới toàn thể cán bộ; công chức trong cơ quan, đơn vị mình.

5/ Tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, trong đó làm tốt việc lựa chọn những cán bộ, công chức có năng lực, nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm để triển khai thực hiện tốt TTHC theo quy định.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này. Hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 15 cuối tháng thứ 3 của quý và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh. /

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Tổ trưởng, tổ phó Đề án 30;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Chuyên viên Nội chính UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Tổ Đề án 30.



**Hoàng Thương Lượng**